

ไทย > อาศัยด้วยกัน > การอยู่อาศัย > การกำจัดขยะ

การกำจัดขยะ

กำจัดขยะตามที่เทศบาลประจำถิ่นและเจ้าของบ้านกำหนดเสมอ

ผลิตภัณฑ์สำหรับเก็บขยะ

ถุงขยะ

ขยะ (ขยะในครัวเรือน) อยู่ในถุงขยะโดยมีค่าธรรมเนียม ถุง ขยะเหล่านี้ใช้ได้กับที่อยู่อาศัยของคุณ คุณสามารถซื้อได้ที่จุดขายต่างๆ ในเขตเทศบาลที่อาศัยอยู่หรือในซูเปอร์มาร์เก็ต

การเก็บขยะ

ขยะจะถูกเก็บทุก สัปดาห์ ขยะจะต้องพร้อมสำหรับการเก็บขยะบนถนนภายในเวลา 07:00 น. ของวันที่เก็บอย่างช้าที่สุด ในอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งมีสถานที่หรือภาชนะที่คุณสามารถฝากขยะได้

บางครั้งมี ภาชนะเก็บหรือที่เรียกว่า Molok (☺) ตู้คอนเทนเนอร์ทิ้งใต้ดินสำหรับถุงขยะแบบมีค่าธรรมเนียม) ในเขตเทศบาลที่คุณสามารถทิ้งขยะพิเศษได้

ตารางการรวบรวมที่แน่นอนจะประกาศโดยสำนักงานเทศบาล

เศษกระดาษและกระดาษแข็ง

เก็บกระดาษและกระดาษแข็งเก่าที่บ้านอย่าทิ้งลงในถุงขยะ ต้องแยกกระดาษและกระดาษแข็งออกจากกันและมัด การรับจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ หรือคุณสามารถนำชุดไปยังจุดรวบรวมได้

ตารางการ รวบรวมที่แน่นอน จะประกาศโดยสำนักงานเทศบาล

การเก็บขยะสีเขียว

เศษสนามหญ้า ใบไม้ วัสดุสับ และดอกไม้ตัดดอกจะถูกเก็บโดยกองเก็บขยะสีเขียว การเก็บขยะสีเขียวจะเกิดขึ้นทุกสัปดาห์ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วง โดยมีช่วงพักในช่วงวันหยุดฤดูร้อน นอกจากนี้ยังมีจุดรวบรวม บ่อยครั้ง

ตารางการ รวบรวมที่แน่นอน จะประกาศโดยสำนักงานเทศบาล

ผลิตภัณฑ์สำหรับจุดรวบรวม

อลูมิเนียม เหล็กกริลลาด แก้ว และวัสดุอื่นๆ สามารถส่งมอบได้ที่จุดรวบรวมของเทศบาลที่พำนัก

จุดรวบรวมเหล่านี้ตั้งขึ้น ในสถานที่ต่างๆ ในหมู่บ้าน

ถังขยะสาธารณะไม่ได้มีไว้สำหรับขยะในครัวเรือน ส่วนตัว

สินค้าที่ต้องส่งคืนไปยังจุดขาย

- ต้องรวบรวมขวดนม PET (☺ เทอร์โม) และขวดนมพลาสติกแยกต่างหาก นำสิ่งเหล่านี้กลับไปร้านขายของชำ ที่ทางเข้ามีภาชนะพิเศษสำหรับโยนเข้าไป ไม่มีเงินมัดจำบนขวด PET (☺ เทอร์โม)
- สารเคมี/สารพิษ/ของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก หลอดไฟ ยา และแบตเตอรี่จะต้องส่งคืนไปยังจุดขายด้วย

คุณสามารถดูวันและเวลาเก็บขยะที่แน่นอนได้ใน "ปฏิทินขยะ" ของเทศบาลที่คุณพำนัก

คุณจะได้รับปฏิทินขยะนี้เป็นประจำทุกปีจากสำนักงานเทศบาล

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับจุดรวบรวม สถานที่ส่ง และการกำจัดขยะสามารถพบได้ในเว็บไซต์ของเทศบาลที่คุณพำนัก
คุณยังสามารถเข้าสู่เขตเทศบาลที่พำนักได้โดยตรงที่นี่:

ขยะและการรีไซเคิลในสวิตเซอร์แลนด์

จุดติดต่อ

ค้นหาจุดติดต่อ คำแนะนำ หรืออำนาจที่เหมาะสมในพื้นที่ของคุณ: [จุดติดต่อ](#)

© 2025 Informationsplattform für Zugewanderte im Kanton St.Gallen